



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี

จดหมายข่าวเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

“ทำวัดให้ปลอดภัยจาก COVID-19”

ฉบับที่แล้วผมเขียนเรื่อง “เตรียมรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่” ซึ่งขณะนี้ได้ชื่อที่ทุกคนเรียกขานกันทุกวันคือ โควิดสิบเก้า (COVID-19) ผ่านไปเดือนเดียว จำนวนผู้ป่วยจากหลักร้อยทะลุไปเกือบแปดหมื่นคน และเสียชีวิตไปเกือบสองพันแปดร้อยคน แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น แต่ก็พบว่าได้มีการกระจายไปอีก ๔๖ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยของเราที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว ๔๐ ราย ประเทศที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วในตอนนี้ได้แก่ เกาหลี อิตาลี และอิหร่าน นอกจากนี้ก็ยังมีญี่ปุ่น ที่ทำท่าจะลุกลามอยู่ ส่วนสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เจอโควิดสิบเก้าแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องจนผู้คนแตกตื่นแห่กันไปซื้อข้าวของมากักตุน เพราะกลัวว่าทางการสิงคโปร์จะปิดล้อมเมืองแบบอู่ฮั่น จนร้อนถึงประธานาธิบดีต้องออกมาขอความร่วมมือให้ทุกคนตั้งสติรับภาวะฉุกเฉิน แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้

มีความน่าสนใจว่าการระบาดในสิงคโปร์และในเกาหลีที่ลุกลามใหญ่นั้นไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวคริสต์ต่างนิกาย ที่สิงคโปร์นั้นเกี่ยวข้องกับโบสถ์สองแห่งและงานเลี้ยงตรุษจีนอีกหนึ่งงาน ตอนแรกก็ไม่ว่าจะเกี่ยวพันกันอย่างไร แต่พอที่มระบาดวิทยาไปสอบสวนรายละเอียดจึงพบว่ามีต้นตอเดียวกัน คือมีคนจีนสองคนจากอู่ฮั่นมาร่วมพิธีที่โบสถ์แห่งแรก คงได้มีการสนทนาหรืออยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ต่อมาท่านก็ป่วย แต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นหวัดธรรมดา ก็ยังขยันไปทำงาน มีการประชุมหารือกับทีมงานและสัตบุรุษอยู่หลายครั้ง เลยทำให้มีคนป่วยตามไปอีกหลายคน ช่วงนั้นเป็นช่วงตรุษจีน ก็มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนในแวดวง ท่านก็ไปร่วมงานและได้พบปะพูดคุยใกล้ชิดกับสามีภรรยาคุณหนึ่งซึ่งก็เกิดการป่วยตามมา สามีภรรยาคุณนั้นเป็นสัตบุรุษประจำของโบสถ์แห่งที่สอง แม้ว่าจะป่วยก็ยังไปร่วมพิธีกรรมต่างๆโดยไม่ย่อท้อ ปรากฏว่าทำให้เพื่อนๆใกล้ชิดป่วยตามไปด้วยอีกหลายคน การระบาดจึงมีลักษณะแพร่จากรุ่นหนึ่ง ไปรุ่นสอง

รุ่นสาม รุ่นสี่ จนเกิดการแตกตื่น และทำให้ทางการขอให้โบสถ์ต่างๆ ได้ปิดศาสนกิจทั้งหมดจนกว่าจะกลับสู่ปกติ ตกลงว่าตอนนี้พี่น้องชาวคริสต์ทั้งคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และนิกายต่างๆ เลยต้องร่วมพิธีกรรมทางยูทูปและอินเทอร์เน็ตแทน

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ทางกลุ่มสตรีคาทอลิกได้มีการจัดประชุมใหญ่ที่เชียงใหม่ ผมติดตามภรรยาไป เขาขอให้พูดสถานการณ์โควิดสั้นๆ พอพูดเสร็จ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตภาธิการของทั้งเวชบุคคลและกลุ่มสตรีคาทอลิกก็เชิญให้ทำคำแนะนำส่งไปตามวัดต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบสิงคโปร์ ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิกจึงรีบดำเนินการ และท่านบรรจง ไชยรา ในฐานะพระสังฆราชที่กำกับดูแลงานฝ่ายสังคมและสุขภาพอนามัย ได้กรุณาเซ็นหนังสือส่งให้ทุกวัดเพื่อให้คุณพ่อเจ้าวัด สภาวัด และกลุ่มฆราวาสทุกกลุ่ม ช่วยป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโควิดในวัดของพวกเขาตั้งหนังสือต่อทำยนี้

ขณะนี้สังคมบ้านเรากลายเป็นกลัวโควิดสืบเก่าแบบแตกตื่น หลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ผู้คนที่ต้องมารวมชุมนุมกันต่างก็ประกาศงด หากเรื่องนี้เป็นเพียงสัปดาห์หรือสองสัปดาห์คงไม่กระทบมากแต่คาดคะเนว่าเราคงต้องเผชิญกับโควิดสืบเก่าอีกหลายเดือนหลายยก การต่อสู้กับเรื่องยากๆ เรื่องน่ากลัวนั้น ถ้าพึ่งวิชาความรู้อย่างเดียวอาจเอาไม่อยู่ เพราะเวลากลับขึ้นมาผู้คนที่ทำอะไรที่ไม่ใช้วิชาการ ขอให้แวดวงคาทอลิกและคริสตชนปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าที่ว่า “อย่ากลัวเลย” ขอให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งยามสุขและยามทุกข์ และจะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมมือกันเพื่อให้วัดของเราเป็นที่ปลอดภัยและที่ซึ่งพวกเขาจะได้มาขอบคุณพระเจ้าและเพิ่มพูนศรัทธาอย่างที่ทำกันทุกวันทุกสัปดาห์

นายแพทย์ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์

ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

kum.ungchusak@gmail.com